

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.จี้รัฐอัดเงิน ๕ - ๖ หมื่นล.อุ้มเกษตรกร
๒. สศก.ระบุ 'ภัยแล้ง' จุดผลิตภาคเกษตรไตรมาสแรกลด ๑.๕%
๓. 'ปิตพิงศ์' เสนอกรม. ๓๐ มีนาแก้ 'หนี้ครัวเรือน' ภาคเกษตร
๔. รายได้เกษตรกรไม่พอยาไส้ "ปิตพิงศ์" ชงแผนยกหนี้ ๔.๕ พันล้านกู้ชีวิต
๕. 'เอตีปี' ลด 'จีดีพี' เหลือ ๓.๖ เชื้อมั่นภาคอุตสาหกรรมใน ๔ด.
๖. ตลาดนัดชุมชน
๗. ประมงร้องรัฐช่วย
๘. กฟก.แจกชั้นตอนไถ่ถอนทรัพย์สิน
๙. ประมงสงขลา - เมืองคอนวิกฤต
๑๐. สค.นำคณะร่วมแพร่ต่างประเทศก่อนโลก
ตอกย้ำข้าวหอมมะลิไทยครองใจทุกมุมโลก
๑๑. ฟันตลาดกลาง
๑๒. ผู้ส่งออก - โรงสีโอดข้าวร่วงหนัก - สุดมั่นแล้งอย่างนี้ผลผลิตนาปรังยังทะลัก

หนังสือพิมพ์

- มติชน (ตจว.)
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
มติชน
เดลินิวส์ (ป้าย)
บ้านเมือง
ข่าวสด
มติชน (ตจว.)
พิมพ์ไทย

เดลินิวส์
ไทยรัฐ (ป้าย)

สศก.จี้รัฐอัดเงิน5-6หมื่นล.อุ้มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สินค้าเกษตรตกต่ำและภาวะภัยแล้ง หากยังไม่ได้รับการแก้ไขจะกระทบต่อภาคเกษตรปรับตัวลดลงและซึ่มต่อเนื่อง ส่งผลต่ออำนาจซื้อเกษตรกรให้ลดลง ปัญหาเหล่านี้จะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือควบคู่การปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่ง สศก.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้ภาคการเกษตร โดยเฉพาะขณะนี้ตัวเลขหนี้สินครัวเรือนภาคเกษตรเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดน้อยลง

“ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระลอก 3 ออกมา ส่วนวิธียังไม่สรุปว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรวิธีไหน แต่คงไม่ออกมาในรูปแบบแจกคูปองตามที่เคยมีแนวคิดไว้ แต่การแจกคูปองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะแจกใคร อาทิ กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ หรือให้รายครัวเรือน เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ ต้องใช้เวลานาน อาจไม่ทันกาล เพราะขณะนี้เกษตรกรกำลังลำบาก มาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรระลอก 3

เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่อย่างช้าที่สุดเดือนมิถุนายนจะต้องจบ สามารถต่อยอดและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรได้เลย” นายเลอศักดิ์กล่าว

นายเลอศักดิ์กล่าวว่า ยอมรับว่าผลผลิตภาคเกษตรปี 2558 มีราคาตกต่ำ เมื่อเกษตรกรขายได้ลดลง ขณะที่รายจ่ายและต้นทุนการผลิตยังคงเดิม ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 6% จากปกติ 3-4% โดยราคาขายพาราวันที่ 23 มีนาคม 2558 ราคาขางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 51.26 บาท/กก. เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนราคา 70.10 บาท/กก. หรือราคาลดลง 26.87% ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ 7,873 บาท/ตัน ลดลงเกือบ 100% จากโครงการรับจำนำข้าว 15,000 บาท/ตัน

“รัฐบาลผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางไร่ละ 1,000 บาท รวมวงเงิน 4.82 หมื่นล้านบาท ล่าสุดมาตรการชุดแรกเกษตรกรยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลจึงผลักดันมาตรการที่ 2 คือจ้างงานในช่วงฤดูแล้งเมื่อเกิดภัยแล้ง” นายเลอศักดิ์กล่าว

สศก.ระบุ'ภัยแล้ง' จุดผลิตภาคเกษตร ไตรมาสแรกลด1.5%

สศก.ระบุภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาสแรก ลดลง 1.5% เดือนปัจจัยเสี่ยงฝนทิ้งช่วงยาวจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกเดือนพ.ค. นี้

นายเลิศศักดิ์ ธีระกุลไพฑูริย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกของปีให้ดตัวลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยสาขาพืชและบริการทางการเกษตรลดลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ประมง และป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยลบที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวลงในไตรมาสนี้มาจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกปีนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย กระทั่งการเพาะปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลอง โดยเฉพาะข้าวนาปรัง

การผลิตสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวต่อเนื่องทั้งการผลิตไก่เนื้อ สุกร ไช้ไก่ และนํานมดิบ เนื่องจากระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน การดูแลเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายการผลิต ส่วนการผลิตสาขาประมง สถานการณ์การผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีทิศทางดีขึ้นเนื่องจากโรคตายด่วนได้คลี่คลายลง ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาพบว่า ในสาขาพืช ไตรมาสแรก ลดลง 3.8% พืชที่มีผลผลิตลดลงได้แก่ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ส่วนพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นคือข้าวนาปรังมันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และผลไม้ ด้านราคาในสาขาพืชไม่มีสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้นคือข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงมันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ส่วนที่ราคาลดลง คืออ้อยโรงงาน ยางพาราและลำไย

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.6% เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลและเฝ้าระวังโรคระบาดต่อเนื่อง ส่งผลให้ไก่เนื้อ สุกร ไช้ไก่ และนํานมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนราคาสินค้าปศุสัตว์ปรับตัวลดลงช่วงเดือนม.ค. -ก.พ.ที่ผ่านมาก ไก่เนื้อราคาลดลง 10.2% สุกร ลดลง 11.1% และไข่ไก่ 19.9% เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นแต่การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดญี่ปุ่นภายหลังการยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกสดแช่แข็งจากไทย

อย่างไรก็ตาม การผลิตทางการเกษตรในช่วงปีนี้ยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง รวมถึงปัญหาฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวนานไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือนพ.ค.2558

‘ปีติพงศ์’เสนอกรม.30มีนาฯ แก้‘หนี้ครัวเรือน’ภาคเกษตร

“ปีติพงศ์”เตรียมเสนอกรม.เศรษฐกิจ 30 มี.ค. แผนช่วยเหลือเกษตรกร หลังพบแนวโน้มหนี้สินครัวเรือนภาคเกษตรสูง-เงินออมลด

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการประเมินผลรายได้เกษตรกร ณ วันที่ 7 มี.ค. เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2% กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นคือกลุ่มประมงและปศุสัตว์ เมื่อรวมรายได้นอกภาคเกษตร ที่ภาครัฐอุดหนุนงบประมาณผ่านโครงการต่างๆ เช่นโครงการชดเชยรายได้ ชาวนาและชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รวมถึงการจ้างงาน ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 6%

ขณะเดียวกัน การใช้จ่ายเงินในครัวเรือนภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 4% สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายจ่ายนอกภาคเกษตรยังคงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นรัฐบาลยังต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะเสนอมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรระยะที่สาม เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ วันที่ 30 มี.ค.นี้

1. แผนปรับโครงการสร้างการผลิต

ที่ใช้ระยะเวลาเพาะปลูกของเกษตรกร เช่น ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ข้าวโพด โดยเน้นการจัดโซนการผลิต

2. การเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรกร เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งส่งผลทำให้เกษตรกรมีส่วนต่างของรายได้ที่สูงขึ้น

3. การจัดการหนี้สินเกษตรกร ส่วนแรกคือหนี้สินของเกษตรกรบางประเภทที่กระทรวงเกษตรฯดูแล จะยกหนี้ให้เร็วๆ นี้ ส่วนที่สองหนี้ครัวเรือนสะสม จำเป็นต้องดูว่ารายได้จะพอเพียงพอต่อการจ่ายหนี้หรือไม่ อยากให้ผู้ประกอบการ เจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงิน ควรพิจารณาวางมาตรการช่วยเหลือล่วงหน้าไม่ใช่เป็นแบบปีต่อปี

4. การจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องที่ดินกับน้ำ ขณะนี้กระทรวงการคลังเตรียมกู้เงินเพิ่มเติม เพื่อให้กรมชลประทานขยายแหล่งน้ำให้เพิ่มขึ้น

5. การจัดการเรื่องบริหารคุณภาพสินค้า กฎระเบียบและกฎหมายที่ต้องแก้ไข 6. การพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรให้ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลด้านเกษตรได้รวดเร็ว

รายได้เกษตรกรไม่พอลยาไส้

● “ปีติพงศ์” ชงแผนยกหนี้ 4.5 พันล้านบาท

“ปีติพงศ์” เผยรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรไทยเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเพิ่มเป็นเงาตามตัว ทำให้เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้เกษตรกรน้อยสุดในรอบ 6 ปี เตรียมขง 6 มาตรการช่วยเหลือให้ ครม. เศรษฐกิจ 30 มี.ค. นี้ แยมยกหนี้ให้เกษตรกร 4,500 ล้านบาทได้เห็นเร็วๆ นี้ ด้าน “สศก.” รายงานผลผลิตสินค้าเกษตรไตรมาส 1 หดวบ 1.5% เหตุภัยแล้งถล่ม ด้าน “ธปท.” มองค่างมูม ชี้รายได้ภาคเกษตรหด 10% แต่ผลผลิตพุ่ง

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตร ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 5.8% เช่นเดียวกับสัดส่วนรายจ่าย และสหกรณ์เปิดเผยในงานวันสถาปนาสำนักงาน นอกภาคเกษตรก็ยังคงเพิ่มขึ้น 4.9% สะท้อนให้เห็นเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ครบรอบปีที่ 36 ว่า กับการใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจของภาคเกษตร สศก. ได้ประเมินรายได้เกษตรกรปีการผลิต 2557/58 เพิ่มขึ้นแต่เมื่อคำนวณเงินสดคงเหลือก่อนการชำระ ณ วันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมาพบว่ารายได้เงินสดในภาค หนี้ของเกษตรกรพบว่าอยู่ที่ 39,070 บาทต่อครัวเรือน เกษตรของเกษตรกรอยู่ที่ 152,470 บาทต่อครัวเรือน น้อยกว่าเงินคงเหลือในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โดย เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อนับ ในปีการผลิต 2551/52 อยู่ที่ 45,019 บาทต่อครัวเรือน รายได้นอกภาคการเกษตรที่ภาครัฐจัดตั้งงบประมาณ ดังนั้น รัฐบาลยังต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการชดเชยรายได้ชาวนา ช่วยเหลือภาคเกษตรให้ต่อเนื่อง

และชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท และการจ้างงาน นายปีติพงศ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯจะ ในฤดูแล้งแล้ว พบว่ารายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 6% เสนอมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรในระยะที่ 3 ส่วนด้านรายจ่ายของเกษตรกรพบว่ารายจ่าย ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจในวันที่ เงินสดครัวเรือนภาคเกษตรอยู่ที่ 105,537 บาทต่อ 30 มี.ค. นี้ พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก

บางแผนงานอาจมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนบางแผนงานเป็นเพียงการปรับระบบบริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานทั้ง 6 ประกอบด้วย 1.แผนปรับโครงสร้างการผลิต เนื่องจากใกล้ระยะเวลาเพาะปลูกของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นข้าวขาง มันสำปะหลัง ข้าวโพด 2.การเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตร

3.การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2 ส่วน ส่วนแรกหนี้สินของเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรฯ ดูแล รวมประมาณ 4,500 ล้านบาท จะมีความชัดเจนในการยกหนี้ให้เร็วขึ้น ส่วนที่สอง หนี้ครัวเรือนสะสม ต้องดูว่ารายได้ เงินรายได้สุทธิเกษตรกร จะพอเพียงจ่ายหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นในปีหรือไม่ จะแบ่งจ่ายปีไหนทำไหว เพื่อไม่ให้หนี้สินเพิ่มขึ้น

4.การจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่อง

ที่ดิน กับน้ำ โดยการจัดที่ดินทำกินที่ได้หรือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเร่งรัดการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ก็จะมีผลการดำเนินงานเข้าสู่ที่ประชุม กกก.ปฏิรูปที่ดินฯ ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ 5. การจัดการเรื่องบริหารคุณภาพสินค้า และ 6.การพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรให้ถูกต้องแม่นยำ นายเลอศักดิ์ วีระตระกูลไพบุณย์ เลขาธิการ สศก. กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2558 ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาพืชและสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ซึ่งปัจจัยลบที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวในไตรมาส นี้ คือ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย

สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่าปริมาณผลผลิตจะหดตัวอยู่ในช่วง 0.8-1.8% โดยกลุ่มสินค้าที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา ลำไย มังคุด และเงาะ และสาขาบริการทางการเกษตร โดยผลผลิตทางการเกษตรในช่วงปี 2558 ยังคงมีความเสี่ยงอย่างมากจากภาวะภัยแล้ง รวมถึงปัญหาฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวนานไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือน พ.ค.2558

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ผลผลิตภาคเกษตรมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวหลังจากชะลอตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐใช้มาตรการมุลกันจำกัดขึ้นชนเพื่อพยุงราคา ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการกรีดยาง และผลผลิตกุ้งยังเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถชดเชยราคายางพาราที่ยังอยู่ระดับต่ำทำให้รายได้ภาคเกษตรโดยรวมยังลดลง ทั้งนี้ จากรายงานเศรษฐกิจการเงินของธปท. ในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ธปท.ได้รายงานตัวเลขรายได้ของเกษตรกรในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ยังคงลดลงต่อเนื่องจากระยะเดียวกันของปีก่อน 10% และย้อนไป 2 ปีที่ผ่านมา รายได้ของเกษตรกรลดลงมาโดยตลอด โดยภาพรวมรายได้เกษตรกรของไทยในปี 2557 ที่ผ่านมามีผลลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน 6% ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องหลังจากที่รายได้เกษตรกรของปี 2556 ลดลงจากปีก่อนหน้ามาแล้ว 2.6%

'เอทีบี'ลด'จีดีพี'เหลือ3.6 เชื่อน้ำมันภาคอุตสาหกรรมต่ำสุดใน4ด.

เอทีบีลดจีดีพีเหลือ 3.6% ซึ่งการบริโภคยังไม่ฟื้น ส.อ.ท.เผยความเชื่อมั่นระล่ำต่ำกว่าระดับ 90 ดิ่งสุดรอบ 4 เดือนกำลังซื้อหดตัว ณะรัฐเร่งเบิกจ่ายงบ ซี ชรก.ระวางสอบทุจริตทำงานล่าช้า เศรษฐกิจการเกษตรติดลบ 1.8% (อ่านต่อหน้า 6)

จีดีพี

เอทีบีปรับลดจีดีพีเหลือ3.6%

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นางลักมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอทีบี) เปิดเผยว่า สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากการเมืองมีเสถียรภาพ การลงทุนภาครัฐ และราคาน้ำมันที่ปรับลง รวมทั้งการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ของเศรษฐกิจไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 อยู่ที่ 3.6% ปรับลดจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าโต 3.9% และคาดการณ์ว่าปี 2559 จะมีการขยายตัว 4.1% ซึ่งการประมาณการครั้งนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่ามีการเลือกตั้งในปี 2559 และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ดี สำหรับสาเหตุที่ปรับจีดีพีลดลง เนื่องจากการส่งออกขยายตัวน้อยเพียง 1-2% จากเดิมคาดว่าจะโต 3-4% โดยสินค้าเกษตรยังอ่อนแอ แต่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดีขึ้น โดยต้องติดตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจคู่ค้า ส่วนปี 2559 คาดว่าส่งออกจะดีขึ้นโต 3.5-4%

เชื่อน้ำมันผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว

นางลักมณกล่าวว่า ด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วง 2 เดือนแรกปีนี่ยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากรายได้ภาคเกษตรยังมีปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและมีหนี้ครัวเรือนสูง ภาคการบริโภคภาคเอกชนโต 2.5% อัตราเงินเฟ้อปีนี้อยู่ที่ 0.2% ตามราคาน้ำมันที่ต่ำ สำหรับปัจจัยหลักกับแผลปีนี้ คือ การลงทุนภาครัฐจะกลับมาขยายตัว หลังจากหดตัวปีที่แล้วขยายตัว 7.5% โดยจะเร่งตัวขึ้นปีนี้จากการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมมูลค่า 3 ล้านล้านบาท และโครงการขนาดเล็ก เช่น การก่อสร้างถนน ส่วนโครงการขนาดใหญ่จะเริ่มเห็นเม็ดเงินเบิกจ่าย ส่วนการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามโครงการลงทุนของ

ภาครัฐ และได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันต่ำ และการลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ การที่รัฐบาลพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่งตามแนวชายแดน จะช่วยส่งเสริมให้ออกชนลงทุน คาดการลงทุนภาคเอกชนโต 3.5% ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ตีขึ้น โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 42.6% และปีงบประมาณ 2559 กำหนดการขาดดุลไว้มากขึ้น เป็น 390,000 ล้านบาท เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับการลงทุนภาครัฐว่าจะสามารถเบิกจ่ายและดำเนินโครงการตามแผนหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเบิกจ่ายงบได้มากกว่า 90% ปัจจัยการเมืองยังคงมีความเสี่ยงบ้าง ส่วนปัจจัยภายนอกคือ ความเสี่ยงเงินทุนเคลื่อนย้ายผันผวนจากธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย

สอท.เผยเชื่อน้ำมันต่ำสุดรอบ4ด.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ครอบคลุม 43 กลุ่ม พบว่าดัชนีอยู่ระดับ 88.9 ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 ซึ่งอยู่ระดับ 91.1 โดยดัชนีลดลงมาจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ โดยความเชื่อมั่นเดือนกุมภาพันธ์ยังพบว่าปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และยังต่ำสุดในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ์ช่วง 3 เดือนข้างหน้า อยู่ระดับ 99.2 ลดลงจากระดับ 100.4 ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นรายภูมิภาค พบว่า ลดลงทั้งหมด จากเดิมเดือนมกราคมภาคตะวันออกและภาคใต้ความเชื่อมั่นยังเพิ่มขึ้นอยู่ โดยเดือนกุมภาพันธ์นี้ทั้ง 2 ภาค ลดลงเหลือระดับ 95.8 และ 85.4 จากระดับ 98.5 และ 86.5 ตามลำดับ ขณะที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดลงต่อเนื่อง อยู่ระดับ 92.1 83.2 และ 86.3 จาก 93.4 83.5 และ 86.3 ตามลำดับ

ซีกำลังซื้อภูมิภาคอ่อนแอ

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นมีสาเหตุมาจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การชะลอการใช้จ่าย อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์การเมือง และราคาน้ำมัน โดยเดือนกุมภาพันธ์กำลังซื้ออยู่ในภาวะอ่อนแอโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ดัชนีลดลงทุกภาค ทำให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศระมัดระวังการเบิกจ่าย ทั้งนี้แนวทางที่จะเรียกความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ คือ การเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐ ที่ภายในครึ่งปีงบประมาณ 2558 (ควรเบิกจ่ายงบประมาณระดับ 35-40% จากปัจจุบันอยู่ที่ 20% ขณะที่การส่งออกปัจจุบันยังไม่ดีนักเพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว มีเพียงอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขยายตัว และการท่องเที่ยวที่เติบโตดี ส่วนตัวเลขคาดการณ์จีดีพีและการส่งออกปีนี้ ส.อ.ท.จะหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อีกครั้ง

"อยากให้ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการตรวจสอบการทำงานของข้าราชการให้เกิดความคล่องตัวขึ้น แต่ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบของราชการอยู่ เพราะปัจจุบันพบว่าข้าราชการมีความกังวล กลัวผิดพลาดจนกลายเป็นทุจริต ไม่กล้าดำเนินการใดๆ ทำให้การ

เบิกจ่ายเกิดความล่าช้า ขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นราคาสินค้าเกษตร อาทิ การดูแลราคาข้าวให้สูงขึ้น อย่างน้อยควรอยู่ระดับตันละ 9,000 บาท เพราะปัจจุบันต่ำกว่านี้ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ” นายสุพันธุ์กล่าว

เผย5ค.รีดภาษีวัด3.5หมื่นล.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้ของกรมในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2558 ที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย 3.5 หมื่นล้านบาท เกิดจากการตั้งเป้าหมายจัดเก็บในปีงบประมาณ 2558 ไว้มาก โดยกรมสรรพากรมีเป้าหมาย 1.965 ล้านล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากถึง 14% จากปกติจะตั้งเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นเพียง 7-8% ที่ผ่านมาได้ขอปรับลดเป้าหมายจากกระทรวงการคลัง ขณะนี้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ไม่ดี ตัวเลขการจัดเก็บภาษีลดต่ำลงเป็นเหมือนกันทั่วโลก ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนกรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 5.87 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 3.5 หมื่นล้านบาท หรือ ต่ำกว่าเป้าหมาย 5.7% มีความเป็นห่วงคือยอดจัดเก็บในเดือนพฤษภาคม ที่เป็นรอบการจัดเก็บภาษีของนิติบุคคลในช่วงปี 2557 ที่มีแนวโน้มจะต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากเศรษฐกิจในปี 2557 ไม่ได้ดีนัก ส่งผลกระทบให้กำไรของบริษัทใหญ่ลดลง โดยเฉพาะในบริษัทน้ำมันที่คาดว่าจะหายไปหลายหมื่นล้านบาท รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งการประกอบรถยนต์ และส่วนประกอบรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายในปี 2557 ที่หายไปมาก การเสียภาษีนิติบุคคลรอบครึ่งปีหลังในช่วงเดือนสิงหาคมจะสะท้อนเศรษฐกิจปีนี้มากขึ้น จึงมองว่าอาจดีขึ้นบ้าง แต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่ต้องพิจารณาทั้งการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 2,000 รายการ ภาษีปีใครเสียม และการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมาได้เสนอปรับลดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรจาก 1.96 ล้านล้านบาท เหลือ 1.79 ล้านล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ภาคการเกษตรหดตัว1.5%

นายเลิศศักดิ์ วีระดรูถุฒไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกปี 2558 หดตัวลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 หากแยกเป็นสาขา พบว่า สาขาพืช หด

ตัวลง 3.8% เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปีนี้ ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และการประกาศห้ามปลูกข้าวนาปรังของรัฐบาลจำนวน 7.77 ล้านไร่ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน สาขาบริการทางการเกษตรหดตัวลง 2.7% เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลง ทำให้การจ้างบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และบริการเกี่ยวนวดข้าวลดลงตามไปด้วย สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.6% เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

เศรษฐกิจการเกษตรติดลบ1.8%

นายเลิศศักดิ์กล่าวว่า การส่งออกในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ยังขยายตัวมากขึ้น ตลาดญี่ปุ่นการส่งออกไก่สดแช่แข็งมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 152.8% และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 186.8% สาขาประมง ขยายตัว 6.5% สาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.4% ทั้งนี้ทิศทางแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปีนี้มีแนวโน้มหดตัวอยู่ระหว่างติดลบ 1.8% ถึงติดลบ 0.8% เนื่องจากการผลิตทางการเกษตรในช่วงปีนี้ยังคงมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก จากสภาวะภัยแล้ง รวมทั้งอาจเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงไปจนถึงฤดูเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายได้มากขึ้น

นายบุญเลิศสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวถึงสถานการณ์การบริโภค กำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศว่า ในไตรมาสแรก และสองของปีนี้ ยังไม่ดีขึ้น และในช่วงสงกรานต์ปีนี้อาจจะเจ็บบ จากปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว

มาตรการช่วยเกษตรกรระยะ 3

นายปิณฑังดี พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะที่ 3 เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเกษตรทั้งหมด เนื่องจากใกล้ช่วงเวลาการเพาะปลูก อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด บางโครงการก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นการปรับวิธีการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่าย

เศรษฐกิจได้ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ โดยสิ่งที่คาดว่าจะมีการเสนอ ได้แก่ 1.การปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยตรง การจัดโซนนิ่งการเพาะปลูก โดยโยกย้ายการผลิตบางประเภทให้ไปอยู่ในโซนที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการใหญ่ ซึ่งมีผู้จัดการเป็นผู้จัดการดูแล แทนที่จะใช้ระบบแบบเก่า เพื่อให้สามารถประเมินโครงการได้ การประมง การปรับปรุงการดำเนินการในเรื่องกฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม หรือ ใญ่อยู่ ได้แก่ การทำประมงผิดประเภท การทำประมงพื้นบ้าน พื้นที่ทำการประมงที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและการแก้ไขปัญหาการประมง ที่ได้รับรายงานเรื่องการค้ำมนุษย์ที่ถูกจัดอยู่ในระดับ tiers 3 รวมถึงเรื่องการผลิตและปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ผลิต หอยแครง กุ้ง และปลาน้ำจืด และในเรื่องของการปศุสัตว์ เพื่อให้มีคุณภาพสินค้าสอดคล้องกับตลาดโลก 2.การปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร ในแง่คุณภาพสินค้าของ

เกษตรกร การนำเทคโนโลยีมาใช้ การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงตลาดอื่นๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลจิสติกส์ที่เป็นต้นทุนของสินค้าการเกษตร

ปัญหาหนี้สินเกษตรกร4.5พันล.

นายปิณฑังดีกล่าวเพิ่มเติมว่า 3.ปัญหาหนี้สินเกษตรกร อาทิ การยกหนี้สินบางประเภทที่เกษตรกรได้ติดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 4,500 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลื่อนการชำระหนี้รายปี และควรที่จะมีการเจรจาหนี้สินของเกษตรกรกับธนาคารพาณิชย์ และภาคเอกชน รวมทั้งการดูแลในเรื่องหนี้ครัวเรือนสะสม 4.ทรัพยากรน้ำและที่ดิน โดยเรื่องของการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมของกรมชลประทาน จะทำควบคู่ตามแผนของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ คสช. รวมถึงการปรับเปลี่ยนช่วงการผลิต ลักษณะคล้ายกับ บางระกำโมเดล ที่จะมีเลื่อนการผลิตให้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทันในฤดูกาลที่น้ำจะท่วมถึง ในส่วนของที่ดิน จะมีการจัดทำควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเร่งรัดการตรวจสอบการถือครองที่ดิน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ในวันที่ 7 เมษายนนี้ 5.การจัดการบริหาร

คุณภาพสินค้า โดยจะมีการแก้ไขในเรื่องกฎระเบียบ มาตรฐานสินค้า และการเร่งรัดการปราบปรามและฟ้องร้อง 6.เรื่องการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางการเกษตร โดยได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันด้านการเกษตรไปแล้วจำนวน 7-8 แอปพลิเคชัน เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ได้

พิชัยชี้ถ้อยคำตามทันลิงคโพร

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อยากจะทำประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง เช่น สิงคโปร์ ที่รายได้ต่อหัวของประชาชนสูงกว่ารายได้ต่อหัวของสหรัฐอเมริกาเสียอีก แต่ทั้งนี้การที่จะเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มจีดีพีให้เพิ่มขึ้น หากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลทำจีดีพีเพิ่มได้แค่ 0.7% ในปีที่แล้ว และปีนี้ที่บอกว่าจะได้ 4% ผ่านไปได้แค่ 2-3 เดือนก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ จนเหลือ 2.8% จากศูนย์วิจัยกสิกร และอาจจะลดต่ำกว่านี้เมื่อถึงสิ้นปี เพราะการส่งออกที่ลดลง 3.4% สองเดือนติดต่อกัน การ

ท่องเที่ยวที่มีแต่ปริมาณแต่นักท่องเที่ยวรายได้สูงไม่มาเที่ยว การย้ายฐานการลงทุนของต่างประเทศไปอื่นและการใช้จ่ายของประชาชนที่ลดลงเรื่อยๆ เพราะรายได้ลด คงต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่า จะเป็นประเทศรายได้สูงหรือ อาจจะไม่ได้เป็นเลยก็เป็นได้



14 ● ตลาดนัดชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ถนนหน้าศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร นายชุมพล บรรเทาทุกข์ รอง ผวจ.สกลนคร เปิดตลาดเกษตรกรตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ถนนคนเดิน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชนมาจำหน่ายและเป็นช่องทางกระจายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปนำสินค้ามาจำหน่ายโดยจะทำการเปิดตลาดในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและ

สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ซึ่งผู้บริโภคจะได้มีที่จับจ่ายซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรงและมีหน่วยงานของทางราชการให้การดูแลและจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร.

นอกชายคา

14 ประมงร้องรัฐช่วยเหลือ

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อินทร์รัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานทำเทียบเรือประมงสงขลา และเชิญสมาคมประมงสงขลา เจ้าของเรือประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง ที่สมาคมประมง จ.สงขลา

นายประพร เอกอุรุ นายกสมาคมประมงสงขลา ได้ยื่นหนังสือขอให้ทางรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ กรณีทางประเทศอินโดนีเซีย จัดระเบียบปิดน่านน้ำระหว่างเดือน พ.ย.2557-เม.ย.2558 ส่งผลให้เรือประมงร่วมทุนไทย-อินโดนีเซีย ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าไปทำการประมงได้ ต้องจอดเทียบท่ามานานหลายเดือน และมีการยึดเรือประมงไทยที่ถูกล่าและจับลูกเรือประมงไทยที่ถูกจับกุมอยู่ในประเทศอินโดนีเซียด้วย

นายประพร กล่าวว่า ส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหารทะเลแห้งที่บริโภคภายในประเทศและส่งออก ขอให้ทางรัฐบาลช่วยเจรจาในระดับรัฐบาลกับทางอินโดนีเซีย เพื่อหารือถึงนโยบายประมง หลังผ่านพ้นการปิดน่านน้ำในวันที่ 30 เมษายน ไปแล้ว และขอให้ช่วยเจรจากับทางอินโดนีเซียเพื่อช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ถูกจับกุมและติดค้างอยู่ในอินโดนีเซียโดยด่วน

ผู้ประกอบการแพปลา รวมทั้งเจ้าของเรือประมงใน จ.สงขลา ยังได้เรียกร้องให้แก้ปัญหาค่าเรือที่เทียบเรือประมง เก็บค่าจอดเรือ ค่าน้ำ ค่าน้ำแข็ง สูงเกินไป ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการประมง ในส่วนของท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา ได้ขอลดค่าเช่าท่าเทียบเรือประมงจากเทศบาลนครสงขลาหลังจากที่ประสบปัญหาขาดทุนเช่นเดียวกัน

พล.ต.อินทร์รัตน์ เปิดเผยภายหลังรับทราบปัญหาว่า จะเร่งนำเรื่องทั้งหมดส่งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรัฐบาลเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะกรณีปัญหาเรื่องการประมงในประเทศ

อัศวิน/สงขลา

กฟก.แจงขั้นตอน ไถ่ถอนทรัพย์สิน

กระทรวงเกษตรฯ - นายวัชรพันธุ์
จันทร์ขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า
โครงการคืนความสุขให้เกษตรกรไทย คืน
ที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุน ได้แก้ไข
ปัญหาหนี้สินแทนเกษตรกรแล้ว 28,467 ราย
เป็นเงิน 5,795,621,194 บาท รักษาที่ดินทำ
กินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรได้มากกว่า
140,000 ไร่

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งให้
สมาชิกที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญาทราบ
ถึงขั้นตอนวิธีการขอไถ่ถอนทรัพย์สินที่ใช้
เป็นหลักประกัน โดยติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานสาขาจังหวัดที่เป็นสมาชิก

ประมงสงขลา-เมืองคอนวิกฤต

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายกมลศักดิ์ เลิศโพบูลย์ นายกสมาคมประมงอำเภอ ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงกรณี กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ประเทศ อินโดนีเซีย ออกกฎกระทรวงระงับการต่อใบอนุญาตการทำประมง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557-30 เมษายน 2558 ส่งผลกระทบกับเรือประมงไทยต้องหยุดทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียมาเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว ว่า ในส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช เฉพาะเรือประมงที่ทำการประมงในน่านน้ำมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งก่อนหน้านี้มีประมาณ 100 ลำ สร้างรายได้เข้าประเทศเฉลี่ยปีละ 5 ล้านบาทต่อลำ หรือไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทต่อปี หลังจากอินโดนีเซียออกกฎดังกล่าวส่งผลให้เรือประมงจอดรอวันล้มละลาย ลูกเรือประมงก็สูญหาย กระทบต่ออุตสาหกรรมประมงอย่างมาก

“วันนี้ประเทศไทยคงทำอะไรไม่ได้ เพราะเป็นกฎระเบียบของต่างประเทศ ก็ต้องรอให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย คงต้องรอดแต่เครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องชำรุดไปตามกาลเวลา แต่ขณะนี้ต้อง

ตระหนักกับวิกฤตประมงที่เกิดขึ้น รวมถึงธุรกิจประมงต่อเนื่องจะต้องหาทางออกซึ่งในบางโรงงานได้ทยอยปิดตัวลงแล้ว” นายกมลศักดิ์กล่าว

ด้านนายประพร เอกอรุ นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หลังจากอินโดนีเซียปิดน่านน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เรือประมงอวนลากขนาดกลางและขนาดใหญ่ของ จ.สงขลา กว่า 300 ลำไม่สามารถเข้าทำการประมงได้ และต้องถอยมาทำการประมงในอ่าวไทย ซึ่งมีทรัพยากรน้อยไม่คุ้มทุน ส่งผลให้อุตสาหกรรมประมงสูญเสียชีวิตได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท นอกจากนั้นในรายที่ฝ่าฝืนลูกเรือประมงก็ถูกจับกุมดำเนินคดีฐานรุกลักลอบนำปลาไปประมาณ 500 คน

“ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอให้เร่งรัดเจรจา ทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ถูกจับกุมและดำเนินคดี รวมถึงการเจรจากรณีทำประมงระหว่างรัฐกับรัฐอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะทำให้อุตสาหกรรมประมงย่ำแย่มากยิ่งขึ้น” นายประพรกล่าว

สก.นำคณะร่วมแฟร์ต่างประเทศคอนโลก 12 ตอกย้ำข้าวหอมมะลิไทยครองใจทุกมุมโลก

สก.จัดคณะผู้แทนการค้า ร่วมงานแฟร์ต่างประเทศ พร้อมจัดกิจกรรม
หลากหลาย ตอกย้ำข้าวหอมมะลิไทยยอดเยี่ยม-ผลิตภัณฑ์อาหารไทยมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ครองใจทุกมุมโลก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สก.)
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ(สคร.)ผลักดันสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในโครงการ “โปรดักส์ แชมป์
เปี้ยน” (Product Champion) มีเป้าหมายให้สินค้าและบริการเป็นที่ต้องการใน
ตลาดโลกมากขึ้น โดยปีนี้วางแผนประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิและอาหารไทย
ในต่างประเทศกว่า 10 โครงการในแต่ละภูมิภาค อาทิ

ภูมิภาคอเมริกา สคร. ลอสแอนเจลิสร่วมกับห้าง Costco มี.ค. - 30
ก.ย. 58, เม.ย.58 **เซี่ยงไฮ้**ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯทำอาหารไทย, **สคร.ไมอามี** ร่วม
กับห้าง **Assi Plaza** 17 - 19 เม.ย.58 และ **Num Dae Mum** 3 - 5 เม.ย.58
จัดคือส ทดลองชิม, **ภูมิภาคยุโรป สคร. มิลาโน** 3 - 6 พ.ค. 58, **สคร.แฟรง
เฟิร์ต** 10 - 14 ต.ค. 58 เป็นต้น **ภูมิภาคจีน สคร.กวางโจว และ สคร.คุนหมิง**
จัดคือส ทดลองชิมที่ห้าง **โลตัส** 22 เม.ย. 58 และห้าง **คาร์ฟูร์** 1- 16 ส.ค. 58
โดยจะเชิญดาราชื่อดังของไทยมาโชว์ทำอาหารจากเมนูข้าวแกมด้วยการจัด meet
and greet กับแฟนคลับชาวจีน โดยเชิญร่วมรับประทานอาหารไทย ณ ร้าน
อาหารไทยซีเล็คท์ด้วย

ภูมิภาคอาเซียน อาทิ **สคร.มะนิลา** (ส่วนที่ 2) จะดำเนินการผ่านโครงการ
ครัวไทยสู่ครัวโลกโดยเชิญร้านอาหารไทยในไต้หวันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ในหัวข้อ “ข้าวไทย” เน้นการจำหน่ายสินค้าอาหารทำจากข้าวไทย หรือ ออก
เมนูใหม่ อีกทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานกับทุกสคร.ในประเทศต่างๆ จัด
โครงการสร้างภาพลักษณ์ “ข้าวไทย” ในร้านอาหารไทยที่ได้สัญลักษณ์ ไทย ซี
เล็คท์ พรีเมียม (Thai Select Premium) จำนวน 53 ร้าน (จาก 12 สคร.)
ซึ่งสนใจตอบรับการเข้าร่วมโครงการแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกิจกรรมนอกจาก
นี้ยังให้มีการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยผ่านเว็บไซต์ไทยซีเล็คท์ เพื่อสร้างภาพ
ลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยไปทั่วโลก

สำหรับสินค้าข้าว ในการประชาสัมพันธ์ข้าวจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์
จากข้าว เช่น น้ำมันรำข้าว เส้นหมี่ทำจากข้าว และขนมขบเคี้ยวทำจากข้าว โดย
ในไตรมาสแรกได้ดำเนินการไปแล้วทั้งฮ่องกง ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย
อาเซียน รวมถึงประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศ สินค้าและบริการเป่า
หมายที่มีศักยภาพของไทยในต่างประเทศ เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน ทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการค้าต่างประเทศ พร้อม
กับการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อณรงค์ และพร้อมรับกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดสินค้าอาหาร เพื่อบูรณาการการใช้สื่อร่วมไปในแนวทางเดียวกัน

๗ **ปิด ฟันตลาดกลาง**
พล.อ.ฉัตรชัย สุวริกุลยะ รมว.
พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงลงพื้นที่ พบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
เยี่ยมชมตลาดกลางข้าวและพืชไร่ อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์ เพื่อต้องการฟื้นฟูตลาดกลางให้
เป็นกลไกที่อำนวยความสะดวกให้เกษตรกร
สามารถนำข้าวเปลือกมาจำหน่าย

ผู้ส่งออก-โรงสีโอคข้าวร่วงหนัก

● สุดมีเงินแล้งอย่างนี้ผลผลิตนาปรังยังทะลัก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวในประเทศขณะนี้ว่า รัฐบาลควรชะลอการระบายข้าวในสต็อกไว้ก่อน เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังกำลังทยอยออกสู่ตลาด ขณะเดียวกันความต้องการซื้อในตลาดต่างประเทศลดลง ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกข้าวลดลงไปด้วย โดยราคาข้าวสาร 5% ปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 11,800 บาท ลดลงจากตันละ 12,200 บาท ส่วนข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยตันละ 7,500 บาท ลดลงจากตันละ 8,000 บาท “ถ้าระบายข้าวออกมาในช่วงนี้จะกลายเป็นแรงกดดันทางจิตวิทยา ทำให้ราคาในประเทศลดลงไปอีกเพราะยังไม่มีคำสั่งซื้อต่างประเทศมารองรับ”

สำหรับสาเหตุที่คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศลดลงเพราะตลาดใหญ่ ได้แก่ แอฟริกา ที่มีสัดส่วนซื้อข้าวจากไทยถึง 60% ชะลอการสั่งซื้อ เนื่องจากค่าเงินยูโรอ่อน ทำให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรรอดูสถานการณ์อีก 1 เดือน

จึงสรุปว่าควรดำเนินการระบายต่อหรือไม่

ด้านนายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่า ราคาข้าวขณะนี้ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะข้าวขาว 5% จากราคาตันละ 12,300 บาท ลดลงมาเหลืออยู่ที่ตันละ 11,800 บาท ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ 7,800-7,900 บาท เพราะผลผลิตข้าวเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่า รวมทั้งเวียดนาม ปากีสถาน มีการแข่งขันด้านราคา ทำให้ราคาข้าวของไทยลดลงด้วย โดยลดต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนการระบายข้าวรอบที่ 3 ของรัฐบาล เห็นว่ารัฐบาลต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจเปิดประมูล

ขณะที่นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า ในวันที่ 26 มี.ค.นี้ จะประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อพิจารณาว่ารัฐจะเดินหน้าระบายข้าวรอบ 3/58 หรือไม่